

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.74 บาท แนวโน้มทรงตัว กรอบ 32.70-32.80 บาท

* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 32.74/78 บาท อ่อนค่าลงเล็กน้อย จากวานนี้ที่ปิดตลาดระดับ 32.71 บาท แนวโน้มทรงตัว ตลาดรอผลประชุมเฟดและกนง. คาดกรอบวันนี้ 32.70-32.80 บาท

* ดิลเลอร์ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของเงินบาทวานนี้อ่อนค่าลงมาเล็กน้อย หลังธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยุติ QE ตามที่เคยประกาศไว้ภายในปีนี้ แต่หลังนายมาริโอ ดารกี ออกมาให้มุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจยุโรปในทิศทางที่แยลง ผู้ค้าในตลาดจึงมีความกังวลและไม่เปิดรับความเสี่ยงหลังเหตุการณ์ดังกล่าว โดยตลาดทุนและบอนด์ทั่วโลกแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยตลาดยังกังวลต่อทิศทางเงินเฟ้อที่ยังต่ำ และทำให้ ECB มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ยาก จากเดิมที่ตลาดคาดว่า จะขึ้นในซัมเมอร์ปีหน้า ส่งผลให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง หนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมา

* แต่เมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก็มีการขายทำกำไรออกมา ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าได้ไม่มากและสกุลอื่นๆ ปรับแข็งค่าขึ้นบ้าง รวมถึงเงินบาท แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก และในช่องท้ายตลาดเงินบาทก็กลับมาเย็นใกล้ระดับเดิมกลับช่วงเปิดตลาด คาดกรอบวันนี้ที่ 32.70-32.80 บาท

* อย่างไรก็ตามก็ดี ในสัปดาห์หน้า เงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นได้ โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 19 ธ.ค.นี้ แต่ในปีหน้าคงชะลอการขึ้นดอกเบี้ย เพราะไม่อยากให้เศรษฐกิจเติบโตสูงแล้วกลับมาสู่ภาวะถดถอยในภายหลัง

* ส่วนคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทย ถ้ามีมติปรับขึ้นก็จะหนุนให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาที่ระดับ 32.60-32.50 บาทได้ แต่ถ้าไม่มีการปรับขึ้น ตลาดน่าจะมีการทำกำไรขายออกมา ก่อนที่ทิศทางดอกเบี้ยไทยในปีหน้าจะเป็นขาขึ้น

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.09 วานนี้ 97.06

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 117.19 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,069.51 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 32.692 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS